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Tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins um öruggari göngutengingar við Hringbraut vestan 
Melatorgs 
 
Borgarstjórn samþykkir að beita sér fyrir því að göngutengingar við Hringbrautina vestan 
Melatorgs verði öruggari fyrir gangandi og hjólandi umferð. Lagt er til að annað hvort verði 
fundnar lausnir með göngubrúm eða undirgöngum. 


